

# Đến VPBank, vay mua ô tô doanh nghiệp - quy trình thần tốc, nhận xe phút chốc

07:52 05/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Vay mua ô tô là sản phẩm chủ lực của một số ngân hàng từ nhiều năm nay, đặc biệt là tại các ngân hàng đã tập trung phát triển riêng các sản phẩm và dịch vụ dành cho phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Với lợi thế thành lập phân khúc SME hơn 10 năm, VPBank là ngân hàng có chính sách cho vay được coi là cởi mở và giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hơn cả.**

## Thị trường mua ô tô tăng tốc dịp cuối năm

Theo khảo sát từ các doanh nghiệp hoạt động trên các thành phố lớn, lượng tiêu thụ ô tô tăng cao có thể xuất phát từ bốn nguyên nhân chính: Lệ phí trước bạ giảm 50%, nhu cầu vận chuyển hàng hóa và bổ sung xe dịch vụ của doanh nghiệp tăng, thị trường bất động sản sôi động trở lại và một nguyên nhân lớn đến từ chính sách cho vay của ngân hàng. Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của một số ngân hàng cũng thể hiện rõ điều này.

Đơn cử như tại VPBank, dữ liệu vay mua ô tô phân khúc doanh nghiệp của ngân hàng này cho thấy, tính riêng trong quý 3, dư nợ vay mua ô tô của doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng cao nhất, tương đương tăng hơn 8% so với quý 2 và tăng hơn 10% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 40% thị phần cho vay mua xe du lịch. Dự báo tỷ lệ tăng trưởng này còn có thể cao hơn nữa vào những tháng cuối năm với sự gia tăng mạnh nhu cầu mua xe phục vụ đi lại và kinh doanh của doanh nghiệp.



Vay mua ô tô doanh nghiệp

**Quy trình thần tốc**  
**Nhận xe phút chốc**

Thẩm định  
và giải ngân chỉ  
**90 phút**

Thủ tục  
**100%**  
online

Hạn mức đến  
**100%**  
giá trị xe

Lãi suất  
chỉ từ  
**6,8%/năm**



## Ngân hàng vào cuộc giúp doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn

Vay mua ô tô là sản phẩm chủ lực của một số ngân hàng từ nhiều năm nay, đặc biệt là tại các ngân hàng đã tập trung phát triển riêng các sản phẩm và dịch vụ dành cho phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Với lợi thế thành lập phân khúc SME hơn 10 năm, VPBank là ngân hàng có chính sách cho vay được coi là cởi mở và giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hơn cả.

“Chúng tôi vừa thành lập được 8 tháng vì vậy rất khó để tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng khi yêu cầu đưa ra thường là phải có báo cáo doanh thu năm”, anh Nguyễn Thành Nam, chủ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ống nhựa PVC trên địa bàn Hà Nội cho hay.

“Công ty tôi vừa chốt vay mua 3 chiếc xe tải phục vụ chở hàng và 1 xe du lịch 5 chỗ. Tôi chọn VPBank, đơn giản vì thủ tục xét duyệt của ngân hàng này rất nhanh, chỉ mất khoảng 90 phút và chúng tôi được kiểm soát mọi công đoạn, từ việc gửi hồ sơ đến khi giải ngân hoàn tất. Hơn nữa là, lãi suất rất tốt, chỉ từ 6,8%/năm, được duyệt vay không những 100% giá trị xe mà còn được cộng cả thuế trước bạ vào giá trị tài sản, khoản thuế VAT thì được khấu trừ. Thời gian vay của VPBank hiện tại là dài nhất, lên đến 96 tháng, giảm đáng kể áp lực chi phí thanh toán mỗi tháng.”

“Chúng tôi xây dựng quy trình số hóa với tên gọi là Race App, đây chính là 1 trong những ưu điểm cạnh tranh lớn nhất của VPBank trên thị trường cho vay doanh nghiệp”, Đại diện khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của VPBank chia sẻ. “Race App vừa giúp giảm chi phí nguồn lực cho ngân hàng, vừa nâng hiệu suất lao động, lại minh bạch hóa toàn bộ quy trình xét duyệt khoản vay, giảm

thời gian phê duyệt từ 8 tiếng trước đây xuống còn vài chục phút nhưng đồng thời cũng giúp ngân hàng quản lý rủi ro tốt hơn. Đây là có lẽ là nút thắt chính giúp doanh số dư nợ cho vay mua ô tô nói riêng và tăng trưởng tín dụng nói chung trong khối SME của VPBank tăng đều trong hai năm trở lại đây”.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp về giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước diễn ra ngày 21/9/2024 vừa qua, hiện nay Việt Nam có hơn 930.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các cấp chính phủ cũng liên tục đưa ra những quyết sách nhằm thúc đẩy phát triển cho khu vực chiếm tỷ trọng lớn và quan trọng trong phát triển nền kinh tế này. Việc các ngân hàng thường xuyên cải tiến, nâng cấp sản phẩm tín dụng cho khối này cho thấy ý chí đồng hành cùng với doanh nghiệp SME và quyết tâm hiện thực hóa các chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp có được nền tảng vững chắc, ứng phó tốt với khó khăn hiện hữu và đóng góp thiết thực vào nền kinh tế.

Doanh nghiệp muốn tìm hiểu và đăng ký gói vay mua ô tô của VPBank có thể liên hệ hotline 1900 234 568 hoặc truy cập <https://smeconnect.vpbank.com.vn/dangky/oto> để được hỗ trợ.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/den-vpbank-vay-mua-o-to-doanh-nghiep-%E2%80%93-quy-trinh-than-toc-nhan-xe-phut-choc>